

XÂY DỰNG ĐẢNG

Khởi thông nguồn vốn tín dụng tạo đà tăng trưởng kinh tế

(Tiếp theo trang 1)



Hoạt động giao dịch tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Thái Bình.

Mặc dù mới có mặt tại thị trường Thái Bình hơn 8 năm nhưng Chi nhánh rất tích cực, chủ động tìm kiếm khách hàng, rút ngắn thời gian thẩm định đối với khách hàng vay vốn, đồng thời có cơ chế khen thưởng kịp thời cán bộ, nhân viên hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu kinh doanh được giao. Tại Chi nhánh đến nay có hơn 600 khách hàng vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh, trong đó khách hàng doanh nghiệp chiếm gần 60%.

Tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Thái Bình (Vietinbank Thái Bình), đến hết năm 2021, tốc độ tăng trưởng tín dụng đạt 16% so với năm 2020 với dư nợ cho vay đạt gần 11.200 tỷ đồng, chiếm 14,86% thị phần đầu tư tín dụng của các TCTD trên địa bàn tỉnh.

Trong bối cảnh hoạt động gặp nhiều khó khăn, các TCTD trong toàn ngành tích cực triển khai các giải pháp mở rộng đầu tư tín dụng đi đôi với tăng cường quản lý chất lượng tín dụng, từ đó thúc đẩy tăng trưởng tín dụng trong toàn ngành. Đến ngày 31/12/2021, tổng dư nợ cho vay của các TCTD đạt 75.162 tỷ đồng, tăng 15,1% so với thời điểm 31/12/2020, cao hơn 2,13% so với tăng trưởng tín dụng chung toàn quốc; trong đó, cho vay lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 17,9%, cho vay lĩnh vực công nghiệp, xây dựng chiếm 29,1% và cho vay lĩnh vực thương mại, dịch



Nguồn vốn vay từ Quỹ Tín dụng nhân dân Hồng Việt (Đông Hưng) giúp nông dân xã Hồng Việt phát triển mô hình trồng hoa, cây cảnh mang lại thu nhập cao.

vụ chiếm 53% tổng dư nợ cho vay. Nhiều chương trình trợ lực nông dân, trọng điểm, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh được các TCTD tập trung cho vay như: cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn với tổng dư nợ đạt 28.390 tỷ đồng, tăng 14,2% so với thời điểm 31/12/2020, chiếm 37,8% tổng dư nợ cho vay của các TCTD trên địa bàn; cho vay 5 lĩnh vực ưu tiên với tổng dư nợ

đạt 1.560 tỷ đồng; cho vay các chương trình nước sạch nông thôn với tổng dư nợ đạt 1.289 tỷ đồng; cho vay tín dụng chính sách với tổng dư nợ đạt 5.316 tỷ đồng, chiếm 7,1% tổng dư nợ cho vay toàn địa bàn... Ngoài ra, các TCTD còn kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, đặc biệt là lĩnh vực bất động sản với dư nợ cho vay giảm 1,2% so với thời điểm cuối năm 2020.

Đồng hành, chia sẻ khó khăn với khách hàng

Không chỉ khơi thông nguồn vốn thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ngành ngân hàng còn đi đầu trong nhóm ngành kinh tế triển khai quyết liệt nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ khách hàng khôi phục và duy trì sản xuất, kinh doanh. Cùng với chủ động ban hành các văn bản triển khai tới các TCTD trên địa bàn để nắm bắt, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc của khách hàng trong quá trình tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng, đặc biệt là thực hiện các chính sách hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh còn chỉ đạo các TCTD trên địa bàn đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục vay vốn, tiết giảm chi phí để giảm lãi suất cho vay, tích cực sử dụng công nghệ số nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng. Thực hiện Thông tư số 01, Thông tư số 03 và Thông tư số 14 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, toàn ngành đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ cho gần 1.000 khách hàng với tổng giá trị nợ lũy kế cả gốc và lãi 1.552 tỷ đồng, dư nợ hơn 830 tỷ đồng; miễn, giảm lãi tiền vay cho 13.160 khách hàng với tổng giá trị nợ lũy kế 2.590 tỷ đồng, số tiền lãi đã miễn, giảm hơn 3 tỷ đồng; thực hiện cho vay mới đối với khách hàng bị ảnh hưởng với lãi suất thấp hơn khoảng 2%/năm so với trước khi có dịch, doanh số cho vay đạt 56.290 tỷ đồng; điều chỉnh giảm lãi suất cho vay VND với dư nợ có mức lãi suất cho vay dưới 10%/năm chiếm tới 93% tổng dư nợ cho vay; giảm phí dịch vụ ngoại toán khoảng 30 - 50% đối với các giao dịch thanh toán qua ngân hàng. Thực hiện Nghị quyết số 42 và Nghị quyết số 68 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, đến nay Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Thái Bình đã giải ngân cho vay 7 doanh nghiệp để trả lương ngừng việc cho người lao động với doanh số cho vay hơn 1,1 tỷ đồng, lãi suất cho vay 0%.

Cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng các cấp, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 bằng những hành động và giải pháp thiết thực, hiệu quả, ngành ngân hàng đã góp phần quan trọng đáp ứng kịp thời nguồn lực để kinh tế tăng trưởng, từ đó đưa Thái Bình trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực đồng bằng sông Hồng vào năm 2025 như mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra.

MINH HUONG

THÁI THỤY

Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, huyện Thái Thụy ghi nhận số ca F0 tăng cao. Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, huyện đang tích cực chỉ đạo các ban, ngành, địa phương, đơn vị tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, không để dịch bùng phát, lây lan trên diện rộng.

Xã Thụy Sơn có số ca F0 tăng cao sau tết Nguyên đán. Tính từ ngày 27/1 đến ngày 9/2, toàn xã ghi nhận 79 ca F0, trong đó tập trung chủ yếu ở dịch tễ tại xóm 3, thôn Thượng Phúc Xanh với 41 ca và thôn Nhạo Sơn 18 ca, còn lại rải rác tại các thôn khác trên địa bàn xã. Theo ông Đỗ Xuân Thuộc, Chủ tịch UBND xã: Sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán, khi các nhà trường, công ty trên địa bàn xã thực hiện việc test nhanh Covid-19 cho học sinh, công nhân, người lao động để trở lại học tập và làm việc đã phát hiện một số trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó chủ yếu ở thôn Thượng Phúc Xanh. Trước tình hình trên, xã đã chủ động khoanh vùng, thành lập tổ test nhanh lưu động test cho 100% công dân có mặt tại thôn Thượng Phúc Xanh và các trường hợp F1, F2 trên địa bàn xã để bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng đồng thời hướng dẫn các trường hợp F0 điều trị tại nhà theo quy định. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã đã tập trung chỉ đạo, thực hiện đúng các quy định về cách ly F0 tại nhà và thành lập đoàn kiểm tra thực địa xuyên các trường hợp F0, F1 đang điều trị và cách ly tại nhà. Ngoài ra, hiện nay xã chỉ đạo dừng tất cả các hoạt động tập trung đông người, hoạt động

tôn giáo trên địa bàn; tiếp tục test nhanh cho người dân và test định kỳ cho các trường hợp F0, F1; thành lập hai chốt kiểm soát phức tạp của dịch Covid-19, huyện đang tích cực chỉ đạo các ban, ngành, địa phương, đơn vị tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, không để dịch bùng phát, lây lan trên diện rộng.

Theo báo cáo của Trung tâm Y tế huyện Thái Thụy, tính từ ngày 27/1 đến ngày 8/2, trên địa bàn huyện ghi nhận 929 ca F0. Đặc biệt, số ca F0 tăng cao từ ngày 5 đến ngày 8/2 sau khi các trường học, công ty, đơn vị trong huyện thực hiện việc test nhanh Covid-19 cho học sinh, công nhân, người lao động khi trở lại học tập, làm việc sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán. Các ca F0 rải rác ở một số xã như Thụy Sơn, Thụy Ninh, Thụy Xuân, Đỗ Xuân Thuộc, Chủ tịch UBND xã: Sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán, khi các nhà trường, công ty trên địa bàn xã thực hiện việc test nhanh Covid-19 cho học sinh, công nhân, người lao động để trở lại học tập và làm việc đã phát hiện một số trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó chủ yếu ở thôn Thượng Phúc Xanh. Trước tình hình trên, xã đã chủ động khoanh vùng, thành lập tổ test nhanh lưu động test cho 100% công dân có mặt tại thôn Thượng Phúc Xanh và các trường hợp F1, F2 trên địa bàn xã để bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng đồng thời hướng dẫn các trường hợp F0 điều trị tại nhà theo quy định. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã đã tập trung chỉ đạo, thực hiện đúng các quy định về cách ly F0 tại nhà và thành lập đoàn kiểm tra thực địa xuyên các trường hợp F0, F1 đang điều trị và cách ly tại nhà. Ngoài ra, hiện nay xã chỉ đạo dừng tất cả các hoạt động tập trung đông người, hoạt động

phải chủ động khoanh vùng, xét nghiệm sàng lọc, bóc tách thành lập tổ y tế lưu động và tổ thẩm định cách ly tại nhà để thực hiện đúng theo dõi sức khỏe các trường hợp F0, F1 đang điều trị, cách ly tại nhà và đánh giá, thẩm định, bảo đảm các điều kiện theo quy định khi cho F0 điều trị tại nhà; xử lý triệt để các ổ dịch tại cộng đồng. Để bảo đảm các điều kiện điều trị tại nhà, Trung tâm Y tế huyện đã chỉ đạo trạm y tế các xã, thị trấn kiểm tra, giám sát, hỗ trợ các trường hợp điều trị, cách ly tại nhà theo đúng quy định. Tất cả các trường hợp đang điều trị, cách ly đều thực hiện đúng chỉ dẫn của cơ quan chuyên môn chủ động về chăm sóc sức khỏe bản thân.

Dự báo trong những ngày tới tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Thái Thụy còn nhiều diễn biến phức tạp. Để kiểm soát dịch hiệu quả, huyện yêu cầu các cấp, ngành, địa phương tập trung làm tốt công tác tuyên truyền để người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch; khuyến khích người dân khi có biểu hiện, triệu chứng mắc Covid-19 phải chủ động đến ngay cơ sở y tế để xét nghiệm; khuyến khích doanh nghiệp, trường học, cơ quan, đơn vị tổ chức xét nghiệm Covid-19 cho cán bộ, nhân viên, công nhân, người lao động, học sinh; tiếp tục đẩy mạnh tiêm vắc-xin phòng Covid-19, nhất là tiêm phủ mũi 3 và tiêm cho trẻ em trong độ tuổi được phép tiêm; ngành giáo dục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong trường học...

TRẦN TUẤN



Huyện Thái Thụy đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho người dân.

Nổi nhip yêu thương

Cứ mỗi dịp tết đến xuân về, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh lại tổ chức chương trình tết sum vầy, xuân yêu thương để sẻ chia, tiếp thêm động lực cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, trong học tập. Dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, cùng với các trường học, nhiều tổ chức, cá nhân đã chung tay mang tết ấm tới những học sinh này giúp

các em cảm thấy được sự quan tâm, yêu thương như bạn bè cùng trang lứa.

34,4 triệu đồng là tổng số tiền Trường Tiểu học và THCS Đông Tân (Đông Hưng) huy động được từ các cựu học sinh của trường để trao tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn và học sinh có thành tích học tập xuất sắc trong năm 2021 nhân dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Bên cạnh đó, các em còn

được nhận quà là vở và cặp sách do Chi đoàn 3, Đoàn bộ phận D2, Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Công an thành phố Hà Nội trao tặng. Cùng với đó, trong quý I/2022, trường có 9 học sinh có hoàn cảnh khó khăn được nhận 1.500.000 đồng/học sinh và phần quà 200.000 đồng từ quỹ bảo trợ Y Nhung. Hội Chữ thập đỏ huyện Đông Hưng và quỹ học bổng EDF trao tặng 13 học sinh, mỗi em một phần quà và 1.530.000 đồng. Bà Vũ Thị Nga, đại diện quỹ bảo trợ Y Nhung cho biết: Trao tặng quà nhân dịp tết Nguyên đán là việc làm được tổ chức hàng năm của

quỹ bảo trợ Y Nhung nhằm giúp học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Chúng tôi mong muốn dành thật nhiều sự quan tâm, chăm lo cho các em, bảo đảm các quyền cơ bản của trẻ em như: quyền được bảo vệ, học tập, chăm sóc sức khỏe, vui chơi, giải trí, tham gia các hoạt động xã hội, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Cô giáo Bùi Thị Uyên, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Đông Tân cho biết: Nhiều năm qua, bên cạnh năng cao chất lượng giáo dục, nhà trường luôn quan tâm chăm lo, đồng hành cùng học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Thông qua nhiều nguồn huy động, nhà trường trao nhiều suất quà để động viên các em vươn lên học tốt. Chính vì vậy, trong nhiều năm học qua, nhà trường không có học sinh bỏ học, chất lượng giáo dục ngày một nâng lên.

Chương trình tết sum vầy, xuân yêu thương là một trong những hoạt động thiện nguyện Trường Tiểu học và THCS Tam Quang (Vũ Thư) tổ chức hàng năm thể hiện tình cảm của các thầy cô giáo và các em học sinh hướng tới những học sinh hoàn cảnh khó khăn. Dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, nhà trường đã tổ chức gặp mặt, chia sẻ yêu thương và tặng quà 56 học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng

số tiền 21.500.000 đồng. Thầy giáo Trần Thế Việt, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Để kết nối những tấm lòng nhân ái dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, các thầy cô giáo đã chủ động liên lạc với phụ huynh, các nhà hảo tâm để hỗ trợ các em dịp tết Nguyên đán. Thay mặt các nhà hảo tâm, nhà trường trao tặng mỗi em 200.000 đồng để chia sẻ khó khăn với các em và gia đình trong dịp tết. Bên cạnh đó, Ban giám hiệu và Ban Chấp hành Công đoàn nhà trường đã đến thăm gia đình em Hoàng Xuân Gia Phúc, lớp 5B, là học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo để trao 10.500.000 đồng của thể cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường. Thầy giáo Trần Thế Việt chia sẻ: Số tiền quyền ủng hộ các em học sinh tuy không nhiều nhưng sẽ tiếp thêm động lực để các em cảm thấy ấm áp mỗi dịp tết đến xuân về.

Trong dịp tết vừa qua, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh đã có những món quà gửi tặng học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn bằng nhiều hình thức khác nhau. Từ sự quan tâm, sẻ chia của những tấm lòng nhân ái, các em sẽ không ngừng nỗ lực vươn lên trong học tập để những giấc mơ được chắp cánh bay xa.

ĐẶNG ANH



Trường Tiểu học và THCS Đông Tân (Đông Hưng) phối hợp với hội cựu học sinh trao quà tết cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Infographic titled 'QUAN TÂM ĐẾN TÂM LÝ HỌC SINH KHI TRỞ LẠI TRƯỜNG HỌC'. It features illustrations of children and a list of responsibilities for different groups: NGUY CƠ ĐỐI VỚI HỌC SINH, TRÁCH NHIỆM CỦA CHA MẸ, TRÁCH NHIỆM CỦA GIÁO VIÊN, and TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ TRƯỜNG. Each category lists specific actions to support students' mental health during the school year.